



คำสั่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

ที่ ๔ / ๒๕๖๘

เรื่อง การมอบหมายตัวบุคคลปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ด้วยระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Soft Token)

ตามที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบหมายตัวบุคคลเป็นผู้มีสิทธิใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (Password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai นั้น

เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Soft Token) สำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธีการเข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai โดยนำ Soft Token มาใช้ทดแทนวิธีการเข้าใช้งานแบบเดิมด้วยอุปกรณ์ GFMS Token Key หรือ Username และ Password เพื่อให้ความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลการใช้งานดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบ New GFMS Thai ด้วย Soft Token ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบหมายตัวบุคคลเป็นผู้มีสิทธิใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (Password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai และกำหนดตัวบุคคลปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ด้วยระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Soft Token) ดังนี้

๑. นางสาวชัชชญา เอี่ยมสะอาด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สิทธิในการเข้าปฏิบัติงาน เป็นผู้บันทึก (รหัสผู้ใช้งาน A๐๗๐๐๒๐๐๐๒๘๑๐๐๑) ให้ผู้มีสิทธิในการเข้าปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้บันทึกใช้ Soft Token เพื่อดำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบ

กรณีที่นางสาวชัชชญา เอี่ยมสะอาด ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้นางสาวแซไข จำเริญพานิช ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ปฏิบัติงานแทน

๒. นางสาวขวัญตา ผึ้งผาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สิทธิในการเข้าปฏิบัติงาน เป็นผู้อนุมัติเบิกเงิน (อนุมัติ ๑) (รหัสผู้ใช้งาน A๐๗๐๐๒๐๐๐๒๘๑๐๑) ให้ผู้มีสิทธิในการเข้าปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้เบิกเงินจากคลังใช้ Soft Token เพื่อดำเนินการขอเบิกเงินจากคลัง

กรณีที่นางสาวขวัญตา ผึ้งผาย ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้นางสาวณัฐชากานต์ พิทยาพิทักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้ปฏิบัติงานแทน

๓. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สิทธิในการเข้าปฏิบัติงาน เป็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน (อนุมัติ ๒) รหัสผู้ใช้งาน (A๐๗๐๐๒๐๐๐๒๘๑๐๑) ให้ผู้มีสิทธิในการเข้าปฏิบัติงานใช้ Soft Token อนุมัติการจ่ายเงิน และผู้นำเงินส่งคลัง อนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยการจ่ายตรง หรือนำเงินส่งคลัง

๔. วิธีการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ให้ผู้มีสิทธิปฏิบัติงานดำเนินการผ่านเว็บไซต์ <https://portal.gfmis.go.th/>

๕. ให้ผู้มีสิทธิปฏิบัติงานเก็บรักษา Username และ Password เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานในระบบและให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๓ เดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี